



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๕๓๕ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้มีการประชุมหารือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่
๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการได้
ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๗๔๘๘๗



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๙ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๖๓๖๐



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
อย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานการประชุม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจาก
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุป
การประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุม
หารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
 ประจำวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)		
<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการดูแลพื้นที่และประชาชน</p> <p>๑.๑ ด้านความมั่นคง</p> <p>๑) ใช้กลไกในพื้นที่ที่ความเข้าใจกับประชาชนและแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน และไม่ให้หลงเชื่อการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง</p> <p>๒) กำชับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ ต้องเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งต้องมีการประเมินการปฏิบัติงานด้วย</p> <p>๑.๒ ด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมรับมือภัยแล้ง ในประเด็น</p> <p>๑) เร่งรัดการจัดสร้าง/ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก ๒) ทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งในกรณีไม่สามารถทำนาปรัง/การชะลอทำนาปี ๓) ดูแลพืชสวน/พืชยืนต้นในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้บริหารจัดการน้ำในภาพรวมสามารถใช้น้ำได้ถึงเมษายน ๒๕๕๙</p> <p>๑.๓ ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>๑) จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเน้นให้เกิดการค้าขายและเกิดการบริโภคอุปโภคในพื้นที่ เช่น การค้าชายแดน ตลาดชุมชนในพื้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น</p> <p>๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรักษาความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ ฯลฯ - การพัฒนาสินค้าและอาหารให้มีมาตรฐาน - รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ส่งเสริมความปลอดภัย/อำนวยความสะดวกในการเดินทางและการจราจร <p>๒. OSS ด้านการลงทุน ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ประชาชนที่สนใจลงทุนทราบว่าสามารถติดต่อประสานงานศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอรับคำปรึกษา/คำแนะนำด้านการลงทุน (ขั้นตอนการขออนุญาต หน่วยงานที่อนุญาต ระยะเวลา ฯลฯ)</p> <p>๒.๑ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตด้านการลงทุนต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นทั้งกระบวนการ</p> <p>๒.๒ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ไม่ใช่ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ให้คำปรึกษา/คำแนะนำด้านการลงทุน (ขั้นตอน หน่วยงานที่อนุญาต ระยะเวลา ฯลฯ) โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูล/คำแนะนำภายใน ๗ วันทำการ</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>สตร.สป./ จังหวัดที่มีเขต เศรษฐกิจพิเศษ/ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. การดำเนินการจัดที่ดินให้กับชุมชน เป็นการจัดหาที่ดินให้แก่กลุ่มผู้ยากไร้/ไม่มีที่ดินกิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดเป่าหมายในระยะที่ ๑ (เชียงใหม่ ชุมพร นครพนม และมุกดาหาร) เตรียมให้กลุ่มผู้ยากไร้/ไม่มีที่ทำกินตามแนวทางดำเนินการเช่าทำกินในที่ดินที่จัดไว้</p> <p>๒. จังหวัดเป่าหมายในระยะที่ ๒ (ใช้พื้นที่ป่า ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี ลำปาง อุตรดิตถ์ พะเยา ยโสธร อุบลราชธานี และใช้พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ ชุมพร อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา) ให้ดำเนินการจัดหากกลุ่มผู้ยากไร้/ไม่มีที่ทำกินตามแนวทางดำเนินการ โดยใช้รูปแบบที่จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการเป็นตัวอย่าง</p>	<p>ทต./ จังหวัดเป่าหมาย</p>
<p>มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ</p>	<p>การกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและภาคประชาชน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดมาตรการเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ (G : Government) และการบริโภคภายในประเทศ (C : Consumption) โดยกำหนดเป็น ๓ มาตรการ</p> <p>๑. กองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท โดยจัดสรรกองทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านที่จัดขึ้นเป็นกองทุนระดับ A และ B จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โดยดำเนินการโครงการที่มีการจ้างแรงงาน/ก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัด ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณของแต่ละตำบลที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม ๑) มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ ๒) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนโดยสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และ ๓) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน ๕ ล้านบาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้จัดทำรายละเอียดของแต่ละพื้นที่/ตำบลและแจ้งให้จังหวัดทราบ โดยกำหนดให้ดำเนินการ/เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๓. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท) เพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐ โดยให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมการลงทุนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต้องมีการติดตามและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน</p> <p>การกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเอกชน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ได้กำหนดมาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคเอกชน โดยกำหนดหลักเกณฑ์/เงื่อนไข/สิทธิประโยชน์เพื่อลดภาระให้ธุรกิจ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจและเกิดความเข้มแข็ง เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อโครงการ เป็นต้น</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>สำนักงานงบประมาณ (นายภานุ จันทร์เจียวใช้ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณ ด้านความมั่นคง ๑</p> <p>มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล</p> <p>๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ความเห็นชอบอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมสำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จำนวน ๑,๖๓๘ ล้านบาท ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ (เดิมอนุมัติไปแล้ว ๓๖,๒๕๗ ล้านบาท)</p> <p>๒. ให้จังหวัดจัดทำโครงการตามขั้นตอน/หลักเกณฑ์ตามคู่มือที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการระดับอำเภอ/จังหวัด และส่งให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลเป็นวงเงินรายจังหวัด เสนอสำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>๓. สำนักงานงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรวงเงินงบประมาณตามสัดส่วนของแต่ละตำบลให้จังหวัดเป็นหน่วยเบิกจ่าย โดยสำนักงานงบประมาณได้มอบหมายให้สำนักงานงบประมาณเขตพื้นที่ทั้ง ๑๘ เขตพื้นที่ เป็นหน่วยงานในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ จังหวัดต้องพิจารณากลับกรองโครงการเสนอให้สำนักงานงบประมาณเขตพื้นที่ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและภาคประชาชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ด้วยกลไกในการปกครอง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน/เป็นไปตามต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ/สร้างความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน</p> <p>๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแล/ส่งเสริม/อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนหมู่บ้านและมาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ</p> <p>๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการทุกมาตรการดังกล่าว ขอให้บูรณาการทุกองคาพยพเร่งดำเนินการให้เกิดผลและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>สนพ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนพ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชลธี ยังตรง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ สรุปลงสาระสำคัญได้ ดังนี้</p> <p>๑.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๒ แนวทางดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ปี ๒๕๕๙</p> <p>๑.๒.๑ ให้ส่วนราชการฯ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้</p> <p>๑) รายงานประจำ การดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ สำหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้ค่านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก ทั้งนี้ ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานฯ โดยเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p> <p>๒) รายงานลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาครุภัณฑ์ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา สถานที่/พื้นที่ รวมทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - สิ่งก่อสร้างต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ งบประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง <p>๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการได้เมื่อร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเสร็จ (เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อนนี้ผู้กักพันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายการรายจ่ายลงทุน วงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ก่อนนี้ผู้กักพันและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ - รายการรายจ่ายลงทุน ที่มีวงเงินเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป ให้ก่อนนี้ผู้กักพันและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ - รายการรายจ่ายลงทุน ที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้ก่อนนี้ผู้กักพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๒ - รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง รวมถึงครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ จะต้องเร่งรัดก่อนนี้ผู้กักพันโดยเร็ว <p>๑.๒.๒ เมื่อสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการแล้ว ให้เร่งโอนจัดสรรงบประมาณ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด โดยไม่เกินสามวันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๑.๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดผลผลิตและตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อสำนักงบประมาณจะได้ติดตาม และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป</p> <p>๑.๒.๔ ให้หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานฯ โดยเคร่งครัด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๒.๕ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ส่วนราชการที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว</p> <p>๑.๒.๖ การปรับแผนปฏิบัติงานฯ กรณีส่วนราชการฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการกระตุ้นเศรษฐกิจ เห็นสมควรให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ไปดำเนินการ ยกเว้นรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท โดยเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ พิจารณาและสั่งให้สำนักงบประมาณ พิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>สำนักงบประมาณ (นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณ ด้านความมั่นคง ๑</p> <p>สำนักงบประมาณได้กำหนดราคามาตรฐานโดยคำนวณค่าวัสดุเบื้องต้นที่ใช้ในแต่ละแบบ (สิ่งก่อสร้างไม่รวมค่า Factor F และไม่รวมค่าดำเนินการ) ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการกำหนดค่ากลาง ทั้งนี้ หากไม่มีกำหนดไว้ให้ผู้จัดซื้อจัดจ้าง/ผู้รับผิดชอบ กำหนดราคากลางของวัสดุของแต่ละพื้นที่โดยอิงกับราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ และปัจจัยของแต่ละพื้นที่ เช่น ค่าขนส่ง สถานที่ เป็นต้น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ และขอให้มอบหมายผู้รับผิดชอบในการเร่งรัด/กำกับดูแล/ขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด</p>	ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (เฉพาะส่วนกลาง)		
สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายภาณุ แยมศรี)</p> <p>การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีประเด็นข่าวสารที่สำคัญดังนี้</p> <p>๑. ให้ใช้คำว่า “ช่วยเหลือ” ในการรายงานข้อมูล ขอให้การรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ ให้ใช้คำว่า “ช่วยเหลือ” มิให้ใช้คำว่า “เยียวยาช่วยเหลือ” เพราะหากใช้คำว่าเยียวยาจะเสมือนเป็นการกระทำจากฝ่ายรัฐบาล</p> <p>๒. การประเมินกลุ่ม Gray Wolves สถานเอกอัครราชทูตไทยในตุรกีรายงานว่า นักวิชาการของตุรกีประเมินกลุ่ม Gray Wolves ว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีระเบิดที่แยกราชประสงค์ เนื่องจากกลุ่มนี้ปัจจุบันไม่ได้รับความศรัทธาจากผู้ร่วมขบวนการรุ่นใหม่ การเคลื่อนไหวเชิงอุดมการณ์ลดลง แต่มีภาพของความเกี่ยวข้องในเรื่องมาเฟียและอิทธิพลผิดกฎหมายมากขึ้น</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. รัฐบาลตุรกีพบการปลอมแปลงหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐอาหรับซีเรียจำนวนมาก มีรายงานว่ารัฐบาลตุรกีพบการปลอมแปลงหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐอาหรับซีเรียเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางการไทยโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเข้าเมืองควรเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ตามช่องทางหลักเข้าประเทศมีเครื่องมือในการตรวจสอบหนังสือเดินทางอย่างรัดกุม จึงควรเพิ่มความเข้มงวดกับช่องทางผ่านแดนอื่น ๆ ที่ยังมีเครื่องมือไม่สมบูรณ์</p> <p>๔. การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราวเพื่อมาทำงาน แนวทางการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ สามารถขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) เพื่อมาทำงานในเขตจังหวัดที่จัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด และจังหวัดชายแดน ๒๑ จังหวัด ทั่วประเทศ ในลักษณะการเดินทางไปกลับใน ๑ วัน หรือระยะสั้นไม่เกิน ๗ วัน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> <p>๕. นักวิชาการ TDRi แสดงความเห็นต่อนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRi) ให้ความเห็นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เงินผ่านภาคครัวเรือนในรูปแบบเงินกู้จะส่งผลกระทบต่อสภาพหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งจะมีผลกระทบตามมา หากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าไม่ควรใช้แนวทางการกู้เงิน แต่ควรให้เงินโดยตรงผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น จ้างแรงงานหรือแจกคู่มือเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>๖. มาตรการรองรับการประกาศวันหยุดทำการประมง ผลการประชุมหารือเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างศูนย์บัญชาการการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้ประกอบการประมงทั่วประเทศ กำหนดมาตรการรองรับการประกาศวันหยุดทำการประมง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) อวนลาก หยุดทำการประมง (๕ วัน) วันที่ ๑-๓ และ ๑๖-๑๗ ของทุกเดือน ๒) อวนล้อมจับ ผังอ่าวไทย หยุดทำการประมง (๙ วัน) วันขึ้น ๑๑-๑๕ ค่ำ และแรม ๑-๔ ค่ำ ๓) อวนล้อมจับ ผังอันดามันหยุดทำการประมง (๕ วัน) วันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ำ และ แรม ๑-๒ ค่ำ ๔) การนับเวลาหยุดการทำประมงในวันที่กำหนด ให้นับตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. ของวันถัดไป ๕) การหยุดทำการประมงให้เรือประมงทั้งหมดจอดเรือที่ท่าเรือ/แพปลา หรือในพื้นที่จอดเรือที่กำหนดโดยกรมเจ้าท่า 	
<p>ความก้าวหน้าตลาดชานกรุงธนอุทยาน</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม)</p> <p>ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตลาดชานกรุงธนอุทยาน เขตทวีวัฒนา มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ๓ สัปดาห์ การดำเนินงานได้มีหน่วยงานจากกระทรวงต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย สินค้าที่ขายดีคือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะร้านอาหารที่สามารถรับประทานอาหารในร้านได้</p> <p>๒. การดำเนินงานในระยะต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัปดาห์ที่ ๔ กำหนดรูปแบบ/ลักษณะเป็นการเปิดท้าย (เปิดหมวก – เปิดท้าย) เพื่อเปิดโอกาสให้ขายของที่ใช้แล้ว ของมือสอง หรือสินค้า Handmade - สัปดาห์ที่ ๕ กำหนดรูปแบบ/ลักษณะเป็นเรื่องของการปั่นจักรยาน “ปั่นเรียกคลอง ท้องถนนอุทยาน แวะเทศกาลอาหาร เทียวตลาดชานกรุงทุ่งทวีวัฒนา” - สัปดาห์ที่ ๖ กำหนดรูปแบบ/ลักษณะเป็นการขายซื้อสัตว์เลี้ยง <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้การไฟฟ้านครหลวงอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและพิจารณายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมตลาดชานกรุงถนนอุทยานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชน ผู้ค้า เข้ามาจำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล</p>	กพท./กทท.
การใช้ประโยชน์พื้นที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)	<p>กรุงเทพมหานคร (นางสาววิภา วงศ์สินธุ์เชาว์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ)</p> <p>รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)</p> <p>๑.๑ ห้องสุขา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงห้องสุขาเดิม ๓ หลัง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ - สร้างห้องสุขาใหม่ ๓ หลัง <p>๑.๒ การปรับปรุงเส้นทางเดิน-วิ่ง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสำรวจและคำนวณปริมาณแอสฟัลท์ที่ใช้ในการปรับปรุงพื้นผิวถนนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อแอสฟัลท์ หากการจัดซื้อแล้วเสร็จจะใช้ระยะเวลา ๗ วัน ในการปรับปรุงเส้นทางเดิน-วิ่ง</p> <p>๑.๓ การก่อสร้างเส้นทางจักรยานใหม่ ระยะทางประมาณ ๓.๖ กิโลเมตรงบประมาณค่าก่อสร้าง ๒๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างทางจักรยานแอสฟัลท์กว้าง ๓ เมตร - ก่อสร้างทางจักรยานริมเขื่อนเดิม - ก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางจักรยานและทางเดิน-วิ่ง - ปรับปรุงสะพานจำนวน ๓ แห่ง และก่อสร้างใหม่จำนวน ๑ แห่ง - ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้กรุงเทพมหานครประสานกระทรวงมหาดไทยในการขอจัดสรรงบกลางในการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานใหม่ระยะทางประมาณ ๓.๖ กิโลเมตรของบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)</p> <p>๒. ให้กรุงเทพมหานครดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง</p>	<p>สนผ.สป./กทผ.</p> <p>กทผ.</p>
<p>กระแสไฟฟ้า</p>	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จ้างที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) จัดทำร่างมาตรฐานและร่างข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและการควบคุมกระแสไฟฟ้าตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยจะนำร่างข้อบังคับดังกล่าวเสนอคณะกรรมการควบคุมอาคารและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า เช่น กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ค่ามาตรฐานทางวิศวกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ควบคุม/กำกับดูแล เครื่องมือในการตรวจสอบ เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	<p>ยผ.</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.